

การค้าประเวณี.. ปัญหาที่ยังคงค้างคาอยู่ในประเทศไทย



รูปภาพที่ 1 : เหตุการณ์การค้าประเวณี จังหวัดกาญจนบุรี

ที่มา : มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

การค้าประเวณี คือการเอาใจเอาเปรียบสตรีและเด็ก โดยมีเป้าหมายเพื่อบังคับให้ทำงานด้านเพศ โดยหมายรวมทั้งการหาเหยื่อ การเดินทาง ที่พัก โยกย้ายหรือขายสตรีและเด็ก ซึ่งในประเทศไทยมีแหล่งการค้าประเวณีอยู่หลายพื้นที่ โดยการค้าประเวณี เป็นช่องทางนำไปสู่การค้ามนุษย์ การปฏิเสธว่าประเทศไทยไม่มีการค้าประเวณีจึงไม่มีน้ำหนักพอที่จะให้เกิดความน่าเชื่อถือ ทั้งในปัจจุบันพบว่าผู้ค้าประเวณีมีเด็กอายุน้อยที่สุด คือต่ำกว่า 15 ปี สื่อให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนในสมัยนี้ยังมีภูมิคุ้มกันในการคิด วิเคราะห์ ถึงสิ่งที่คิดได้ไม่มากพอ ซึ่งในประเทศไทย มีเพียง 25 จังหวัดเท่านั้นที่ปลอดจากการค้าประเวณีเกือบ 100% จากสถานการณ์การค้าประเวณีเด็กในปัจจุบัน เนื่องจากมีความรุนแรงอยู่หลายปัจจัย ทั้งกำลังซื้อจากกลุ่มผู้ซื้อบริการ และรูปแบบการค้าประเวณีที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยหันมาขายบริการทางเพศแบบแอบแฝง ขายผ่านนายหน้า และใช้ Social Media ในการติดต่อสื่อสาร ทำให้การจับกุมกวาดล้างของเจ้าหน้าที่ทำได้ยากขึ้น ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับการค้าประเวณีไม่ได้มีแค่การถูกบังคับ ขู่เข็ญ ขืนใจ แต่ยังมีผลกระทบที่ตามมาเช่น โรคภัย HIV เอดส์ ภูมิคุ้มกันต่ำ ฯลฯ ทั้งนี้จึงทำให้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อช่วยเหลือเหยื่อการค้าประเวณี และทำลายล้างธุรกิจการค้าประเวณีให้หมดสิ้นไป

การค้ามนุษย์รูปแบบการค้าประเวณี ยังมีให้เห็นเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย ในการแฝงขายบริการตามร้านอาหารไอเกะ สถานบริการอาบอบนวด สถานบันเทิง ไม่เว้นแม้แต่ร้านอาหาร และตามแหล่งสถานที่สำคัญ นอกจากจะเป็นธุรกิจแฝงแล้ว การค้าประเวณีในเมืองท่องเที่ยว ซึ่งมีนักท่องเที่ยวต่างชาติผู้มาเพื่อแสวงหาความสุข เช่นที่เมืองพัทยา จะมีการค้าประเวณีแบบขายตรง โดยการออกเดินเร่ขายและผู้ค้าประเวณีในลักษณะนี้มีทั้งหญิงแท้ และหญิงเทียม หรือสาวประเภทสอง และผู้ค้าประเวณีประเภทนี้เองทำลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทย เนื่องจากมีการตามตื้อและข่มขู่ขาย ก่อความรำคาญ และ

บางครั้งมีการทำร้ายนักท่องเที่ยว อีกทั้งในปัจจุบัน ยังมีการเปิดเผยการขายบริการทางเพศ ตามสื่อ Social media อีกจำนวนมาก โดยเฉพาะเด็กหญิงที่เข้ามาอยู่ในวงจรมีอายุที่น้อยลงเรื่อย ๆ บางคนสมัครใจเข้ามาขายบริการทางเพศ เพื่อหวังนำเงินไปช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว ช่วยเหลือตนเอง หรือบางคนกลับนำเงินไปปรนเปรอความสุขของตนเอง อีกส่วนหนึ่ง คือ โคนหลอกเข้ามาทำงาน โดยจากข้อมูล พบว่าส่วนใหญ่ 80 % เต็มใจเข้ามาทำงานขายบริการทางเพศ และอีก 20 % ถูกหลอกลวงเข้ามา โดยกระบวนการหลอกลวงนั้น นายจ้างหรือนายหน้าที่จะพามาทำงาน จะพูดรายล้อมด้วยคำพูดที่สวยงาม ว่างานดี รายได้สูง งานสบาย ปัจจัยหลักที่ทำให้คนเลือกขายบริการทางเพศ คือ

1. สภาพทางเศรษฐกิจ ด้วยความยากจน การเงินมีปัญหา เป็นหนี้ ขาดแคลนหรือไม่พอใช้
2. สภาพสังคม วัตถุนิยมในปัจจุบัน เทคโนโลยีใหม่ๆ สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย และสิ่งต่างๆที่ล่อตาล่อใจ
3. สภาพครอบครัว การไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ ไม่ได้รับการเลี้ยงดูหรืออบรมสั่งสอน ครอบครัวแยกทางกัน ครอบครัวใช้ความรุนแรง หรือครอบครัวมีฐานะยากจน เป็นเหตุจำเป็นต้องหาเงินมาเลี้ยงดู

กรณีตัวอย่างช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ ที่จังหวัดกาญจนบุรี นับจากได้รับคำร้องขอจากเหยื่อ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2012 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ หรือ APN ได้ลงพื้นที่หาข้อมูล พบสถานบริการแห่งนี้ เป็นที่นิยมในจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ส่งสายลับเข้าไปพบเหยื่อ พบว่าเหยื่อทำงานอยู่ในร้านอบบววด ของบำรุงรักบังกะโล ถนนแม่น้ำแคว เมื่อไปถึง พนักงานเชียร์แขกจะมาแนะนำว่าต้องการเด็กประเภทไหน มีทั้งผู้หญิงนั่งในตู้กระจก สำหรับให้แขกเลือก ผู้หญิงโซเชียล และผู้หญิงมาใหม่อายุไม่ถึง 18 ปี จะนั่งรอในห้องพิเศษ

จากการนัดหมายกันล่วงหน้า ทำให้สายลับได้พบกับเหยื่อ ซึ่งอยู่ในประเภทอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือสามารถเข้าไปพบในห้องได้ และหญิงสาวชาวไทยใหญ่ อายุ 17 ปี เป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ ที่ร้องขอความช่วยเหลือมายัง APN เธอยอมรับว่าต้องการกลับบ้าน เพราะนับจากถูกนายหน้าพามาจาก เมืองยองของรัฐฉาน ผ่านจังหวัดท่าซี้เหล็ก เข้ามายังอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด้วยไม่รู้ว่าจะถูกพามาค้าบริการทางเพศ แต่เมื่อมาถึงจังหวัดกาญจนบุรี แม่เลี้ยง ซึ่งทราบชื่อภายหลังว่า เจ้าม ให้เธอทานยาลดความอ้วน เพื่อรอทำงาน แลกด้วยการเปิดบัตรสุทธิในราคา 20,000 บาท เหยื่อยอมรับว่า ผู้หญิงที่ทำงานในร้านแห่งนี้ พักอยู่บ้านเจ้าม ซึ่งทีมข่าวไปตรวจสอบพบว่า หน้าบ้านมีการติดตาข่ายสีเขียวไว้มิดชิด ด้านในมีผู้หญิงพักอยู่ ประมาณ 70 คน ด้านหน้าจะมีเด็กใหม่อายุไม่ถึง 18 ปี ส่วนด้านหลังจะเป็นเด็กเก่า ที่ยังต้องทำงานใช้หนี้ โดยมีผู้คุมคอยดูแล

อย่างใกล้ชิด และทุกเย็นจะมีรถรับ-ส่งเด็กไปทำงานที่ร้านบำรุงรักษาถังกะโหล โดยเด็กใหม่ไม่สามารถออกไปไหนได้ แม่เลี้ยงจะเป็นผู้จัดหาเสื้อผ้า อาหาร และของใช้มาให้เอง เขี่ยระบุว่าภายในอาบอบนวดแห่งนี้ บางห้องจะมีกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของหญิงบริการ เพราะที่นี่ยังมีบริการพิเศษ เรียกว่าการทำสเปรย์สวด หรือการทำออร์ลเซ็กส์ให้กับแขก หากคนใดไม่ทำจะไม่ได้รับเงินซึ่งพวกเขาจะได้แค่ครั้งละประมาณ 500 บาท แต่ก็เพียงพอตัวเลข สุดท้ายก็กลายเป็นหนี้สิน สายลับพบด้วยว่า ภายในห้องนั้นจะมีช่องทางให้หลบหนี โดยหลังไปสเตรอร์จะมีการเจาะช่องทางลับ หากได้รับรหัสลับว่า “กินข้าว” ทุกคนจะรู้ว่าต้องหลบออกไปป่าด้านหลัง

จากข้อมูลทั้งหมด เครือข่ายปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ หรือ APN ร่วมมือกับทีมข่าว 3 มิติ ประสานไปยัง พลตำรวจโท พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มอบหมายให้กับ พันตำรวจเอก พรศักดิ์ สุรสิทธิ์ รองผู้บังคับการ กองปราบปราม ส่งตำรวจกองปราบ เข้าตรวจสอบ พบพยานหลักฐาน ตามที่ร้องเรียน จึงนำกำลังเข้าจับกุมเจ้าของสถานบริการ และช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์ในครั้งนี้ จากนั้น พันตำรวจตรี สุทธิสาร ภักดีคุณาถ ผู้บังคับการปราบปราม ก็มอบหมายให้ พันตำรวจเอก วัชรพล ทองล้วน ผู้กำกับภาค 5 ผู้บังคับการปราบปราม นำกำลังเข้าช่วยเหลือเหยื่อ ที่ร้านบำรุงรักษาถังกะโหล จังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นที่เรียบร้อย โดยสามารถจับกุมผู้หญิงที่ค้าประเวณี ในสถานบริการแห่งนี้ได้ 41 รายด้วยกัน ในจำนวนนี้มีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ต่ำกว่า 20 คน และได้เข้าช่วยเหลือผู้ถูกกักขังได้อีก 15 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำลังคัดแยกเหยื่อ ส่วนตำรวจได้ควบคุมตัวเจ้าของและพนักงานในร้าน ส่งตัวดำเนินคดีในข้อหาการค้ามนุษย์ และบังคับให้ค้าประเวณี

หลากหลายหน่วยงานที่ได้เข้าไปช่วยเหลือ แต่กลับถูกปฏิเสธ เพราะผู้ขายบริการทางเพศที่เข้ามาทำอาชีพนี้แบบเต็มใจ พวกเขา มองว่าการขายบริการทางเพศ เป็นอาชีพหลัก ในการหารายได้ของเขา และพวกเขาคิดว่าตนเองไม่ได้ตกเป็นเหยื่อการค้าประเวณี หรือผู้เสียหายบางคนที่ถูกหลอกมาในช่วงแรก หลังจากที่เขาได้เห็นรายได้มีเงินที่มีจำนวนมาก พร้อมทั้งคิดว่า สิ่งที่เขาเสียไปแล้ว ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีก เขาจึงตัดสินใจที่จะทำงานแบบนี้ต่อไป แต่เชื่อว่าหน่วยงานจะลดความพยายาม ในการช่วยเหลือทำลายล้างกระบวนการการค้าประเวณี ซึ่งในการเข้าไปช่วยเหลือแต่ละครั้งนั้น ต้องมีการเข้าไปพูดโดยใช้หลักจิตวิทยา ในการโน้มน้าวใจ ให้เหยื่อการค้าประเวณี เข้าใจในสิ่งที่เขากำลังทำว่า มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย และไม่มีผลต่อชีวิตของเขาเอง ทั้งศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิง ที่เขาควรให้เกียรติและเห็นคุณค่าของตนเองให้มากกว่านี้ การแก้ไขปัญหาค้าประเวณี ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการค้ามนุษย์ คือสิ่งสำคัญที่ต้องเริ่มจากการให้ความรู้ และส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษา เพื่อให้ตระหนักถึงภัยจากการขายบริการทางเพศ จากนั้นจึงริเริ่ม

การรณรงค์เรื่องการค้าประเวณี ในด้านการป้องกันตนเองจากการถูกหลอกให้ไปทำงานด้านการบริการทางเพศ และสื่อให้เห็นถึงปัญหาและผลเสียที่ตามมาของการค้าประเวณี ผ่าน Social media และให้หน่วยงานภาครัฐ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบพื้นที่ สถานบริการต่าง ๆ อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น และให้ คม. ตรวจสอบการลักลอบพาคนเข้าเมืองอย่างละเอียดมากกว่าเดิม เนื่องจากปัจจุบันมีการลักลอบนำแรงงานข้ามชาติเข้ามาอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งหาอาชีพที่ดีไว้เป็นทางเลือกให้พวกเขา หรือนำเข้าสู่กระบวนการศึกษา เพื่อต่อยอดอนาคตที่ดี และไม่กลับไปเป็นเหยื่อการค้าประเวณีอีก

อ้างอิง

เจาะลึก ข่าวร้อน. 2560. วงจรการค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี (2). สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24.

แหล่งที่มา : <https://www.youtube.com/watch?v=u6MkqiTV7Vk&feature=youtu.be> [24 มิถุนายน 2561]

เจาะลึก ข่าวร้อน. 2560. วงจรค้าประเวณีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี (3). สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24.

แหล่งที่มา : <https://www.youtube.com/watch?v=yvqKyATPpII> [24 มิถุนายน 2561]

ข่าว 3 มิติ. 2555. ช่วยเหยื่อค้ามนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี. สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3.

แหล่งที่มา : <https://www.youtube.com/watch?v=rho-Beu2DPw> [24 มิถุนายน 2561]

ลงชื่อ ผู้ตรวจบทความ

(นายณัฐพร เกิดนิยม)

(เจ้าหน้าที่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน)